



บทที่ 429  
นาฬิกา Tik Tok

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในขณะที่ทั่วโลกมี App หนึ่งที่โด่งดังมาก ผู้คนไม่ว่าเด็กๆ ไปจนถึงผู้นำระดับประเทศ แม้แต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ใช้ในการสื่อเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นรับทราบ ชื่อว่า Tik Tok แต่สิ่งที่ลูกจะเขียนถวายพระองค์ในบทสวดของลูกวันนี้ ไม่ใช่เกี่ยวกับ App นี้ แต่เกี่ยวกับเครื่องเรือนชิ้นหนึ่งในบ้านของลูก

นั่นคือ นาฬิกาที่มีเสียง Tik Tokๆๆ เวลามันเดินหรือบางคนก็เรียกนาฬิกาประเภทนี้ว่าเป็นนาฬิกา Cuckoo นั่นเอง

ลูกชื่อนาฬิกา Cuckoo เรือนนี้จากประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปนานมาแล้ว เกือบ 30 ปีเห็นจะได้ เป็นนาฬิกาเรือนไม้และสลักเป็นครอบครัวนก มีรังนกอยู่ด้านล่าง ทุกครึ่งชั่วโมงนาฬิกาจะมีเสียงร้อง Cuckoo 1 ครั้ง แล้วก็มีการปรากฏออกมาช่องทางต่างข้างบน อ้าปากรับกับเสียงร้องนั้น หากเป็นเวลาตรงชั่วโมง นกก็จะดังออกมาร้อง Cuckoo เป็นจำนวนครั้งตามเวลานั้นๆ หากไม่ชิน เสียง Tik Tok ตลอดเวลา ก็อาจจะเป็นเสียงรบกวนสมาธิได้ แต่หากชินแล้ว เสียง Tik Tok จะกลายเป็นเพื่อนข้างกายไปเลย

ก่อนนี้นาฬิกาเรือนนี้แขวนอยู่ห้องรับแขก ต่อมาเมื่อมีห้อง Studio ของตัวเอง ลูกจึงย้ายมันเข้ามาแขวนในห้องนี้ กลายเป็นเครื่องเรือนส่วนตัวของลูกไปเลย 😊

เมื่อตอนย้ายเข้ามาในห้อง Studio สักพักเดียว มันหยุดเดิน ลูกต้องรีบหาร้านซ่อม เนื่องจากเป็นนาฬิกาแบบโบราณและเป็นระบบเดินด้วยการดึงโซ่ลูกตุ้ม จึงไม่ใช่เป็นการง่ายที่จะหาร้านซ่อมเป็น ในที่สุด ลูกไปถามร้านซ่อมนาฬิการ้านหนึ่งในห้างฯ หนึ่ง ซึ่งบอกว่าซ่อมได้ ดีใจมาก รีบส่งไปซ่อม กลับมาไม่ถึงเดือน นาฬิกาก็ตายอีก ไม่เป็นไร ส่งไปซ่อมใหม่ ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก คราวนี้เจ้าของร้านซ่อมสารภาพว่า เขาส่งต่อให้เครือข่ายเขาซ่อม เขาเองซ่อมไม่เป็นหรอก และเจ้านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกา Cuckoo

ลูกดีใจมาก หลังจากได้ติดต่อทางโทรศัพท์แล้ว ช่างคนนี้เสนอว่าให้เขามาดูนาฬิกาที่บ้านดีกว่า ขนไปขนมาเดี๋ยวกลไกข้างในหักชำรุดจะยุ่งกันใหญ่

ลูกตัดสินใจยอมให้ช่างมาดูนาฬิกา Cuckoo ของลูกที่บ้าน และปรากฏว่าช่างผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาประเภทนี้จริงๆ และลูกได้เรียนรู้วิธีดูแลนาฬิกาเรือนนี้จากเขามากมาย โอ้โฮ! ต้องดูแลมันราวกับดูแลเด็กคนหนึ่ง ดึงโซ่ดึงไปก็ไม่ได้ ระวังเชียนิดเดียวก็ไม่ได้ เวลาเปิดหน้าต่างลมพัดลูกก็ไม่ได้ เป็นต้น แต่เมื่อลูกได้เรียนรู้วิธีดูแลนาฬิกาเรือนนี้อย่างถูกต้องแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีก มันเดิน Tik Tok ทุกวินาทีเป็นเพื่อนลูกได้ดีทุกเวลาที่ลูกอยู่ในห้อง Studio



แต่ ... มีอีกปัญหาหนึ่งที่ลูกแก้ไม่ได้ นั่นคือ การเดินไม่ตรงเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ ถ้าลูกปรับให้แกนเบาไป มันจะเดินเร็วไป ปรับให้หนักหน่อยมันก็จะเดินช้าไป ลูกต้องมีนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่ใช้แบตเตอรี่เพื่อดูเวลาที่ลูกต้องปรึกษากับช่างผู้เชี่ยวชาญแล้ว เขาบอกว่าเรื่องเครื่องเสีย เขาซ่อมให้ได้ แต่เรื่องเวลาตรง ลูกคงต้องยอมรับ

ในฐานะที่ลูกเป็นผู้มีวินัยและตรงต่อเวลา การมีนาฬิกาเรือนโปรดที่ไม่เที่ยงตรงในเรื่องเวลา ลูกปรับไม่ได้ ...

ลูกจึงเสียเวลามากในการปรับเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ พุดได้ว่าเกือบต้องปรับลูกตุ้มทุกวันวันวัน ....

ปรากฏว่าในช่วงที่บ้านเมืองถูกล็อคดาวนและลูกเองก็ได้รับการผ่าตัดไหล่ซ้าย ไปไหนไม่ได้ ลูกจึงใช้ห้อง Studio นี้มากทุกวันในการวาดรูป 😊

และภาพหนึ่งที่ลูกตัดต้อใจวาดคือภาพของจิตรกรเอกระดับโลกที่ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นในท่าประทานพระพร ในขณะที่พระหัตถ์ซ้ายทรงถือรูปโลกเป็นแก้วใส เป็นภาพที่วาดยากสุดๆ และลูกต้องสวดภาวนาอย่างเข้มข้น ตลอดจนต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก เรื่องนาฬิกา Cuckoo เดินไม่ตรงเวลาจึงไม่ได้อยู่ในความเอาใจใส่ของลูกเลย

มีอยู่วันหนึ่ง ลูกเดินเข้าไปในห้อง Studio เจ้านาฬิกาเรือนนี้เดินช้าไป 10 กว่านาที แทนที่ลูกจะต้องไปปรับก้านลูกตุ้มซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ ลูกกลับยืนเขย่งและปรับเข็มนาฬิกาให้เป็นเวลาที่ควรเป็น ซึ่งต้องผ่านเวลาครึ่งชั่วโมงพอดีนาฬิกาเรือน Cuckoo 1 ครั้ง ทันใดนั้น ลูกหยุดนิ่ง Eureka!!!

ที่ผ่านมา ลูกเสียเวลามาก เกือบวันวันวันในการพยายามปรับเจ้าลูกตุ้มถ่วงเวลา ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เพื่อให้เจ้านาฬิกาเรือนนี้มันเดินตรงเวลา แต่ ณ วินาทีนั้น ลูกเพิ่งค้นพบและยอมรับว่า เพราะโดยกลไกของนาฬิกาประเภทนี้มันจึงตรงเวลาเป๊ะไม่ได้ แต่เพราะลูกเองต่างหากที่ไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ จะพยายามปรับเจ้านาฬิกา Cuckoo นี้ให้เป็นนาฬิกาทันสมัยแบบใช้แบตเตอรี่ตามที่ลูกต้องการ !!!

ลูกยืนนิ่ง มองนาฬิกา Cuckoo เรือนนี้ด้วยความเข้าใจและบอกกับมันในใจว่า “ขอบใจ”

นาฬิกาเป็นเครื่องเรือนชิ้นหนึ่ง แล้วถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์ล่ะ ...

จากวันนั้นเป็นต้นมา เมื่อวันไหนที่เจ้านาฬิกา มันเดินช้าไป ลูกก็ปรับเข็มให้มันเดินตรงเวลาโดยไม่พยายามไปปรับเจ้าลูกตุ้มให้เห็น้อยอีก ง่าย เร็ว และสุขใจ 😊

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสอนให้ลูกให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น โดยผ่านนาฬิกาเรือนนี้

ลูกรักพระองค์ที่สุดเลย พระเจ้าข้า

**“คนโง่เขลาอย่าอ้อมไม่ตระหนักในเรื่องนี้ และคนเบาปัญญาก็อ้อมไม่เข้าใจ” สดุดี 92:6**

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนี

